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Svar við bréfi Landbúnaðarnefiidar alþingis dagsett 8. mars 2005 er varðar umsögn 
um tillögu til þingsályktunar um vemdaráætlun fyrir svæði sem eru ósýkt af 
sauðíjárriðu, 61. mál.

Eftirfarandi var bókað á stjómarfiindi BsA haldinn 29. mars 2005:

“Stjórn Bs. A. bendir á að þegar er við lýði alltraust kerfi sauðfjárveikivarna í 
landinu og hvetur fremur til þess að það sé að fullu haft í heiðri en að við það sé bœtt. 
Ennfremur telur hún að allt íslenskt kindakjöt eigi góða möguleika á framsœkinni 
markaðssetningu á grundvelli uppruna, ekki síst í útlöndum, enda sauðfjársjúkdómar 
fáir hér, meðhöndlun þeirra örugg og lyfjanotkun litil, miðað við önnur lönd. 
Sérstimpill fyrir kjöt a f líjfjársölusvœðunum mun ekki hjálpa til við áðumefnda 
markaðssetningu. ”

Egilsstöðum, 30. mars 2005
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